

Họ và tên : Lê Thanh Thảo – Lớp 9A2

Trường THCS Thanh Liệt

## **Cuộc thi viết về tám gương điển hình tiên tiến người tốt**

### **Việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Liên Đội trường THCS Thanh Liệt năm học 2022-2023**

#### **Bài làm**

Lúc sinh thời Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Đúng vậy, để thực hiện lời Bác, mỗi người dân trên đất nước Việt Nam ta đều phải cố gắng phấn đấu, tu dưỡng và rèn luyện thật tốt để trở thành một bông hoa ngát hương trong khu rừng hoa rực rỡ của nước nhà. Xung quanh chúng ta có biết bao tấm gương về nghị lực sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong gian khổ để nở hoa thơm cho đời. Hay những con người có những đóng góp thầm lặng, có đạo đức và lối sống cao cả, tên tuổi tuy không được vinh danh trên các phương tiện đại chúng nhưng lại để cho biết bao người xung quanh phải học tập và noi theo. Nhiều trong số họ là thầy, cô giáo - những người mang sứ mệnh trồng người mà toàn xã hội đã tin tưởng trao cho, những người thầy không quản khó nhọc, hết mình vì học sinh thân yêu. Em xin được chia sẻ với mọi người một tấm gương tiêu biểu trong trường tôi với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, vươn lên trong công tác, nhiệt tình giàu lòng nhân ái của một giáo viên đã nhiều năm cống hiến trong nghề dạy học. Đó chính là cô giáo Lưu Lệ Quyên – Giáo viên bộ môn Toán – Trường THCS Thanh Liệt.

Với nhiều năm giảng dạy môn Toán cô tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm để hành trang cho học sinh, lớp em may mắn được cô phụ trách bộ môn Toán hai năm cuối cấp. Trong khoảng thời gian đó, em có nhiều cơ hội được quan sát, tiếp xúc với cô. Do một phần tính cách dễ gần, hoà đồng, thẳng thắn cùng thái độ và tác phong nghiêm túc trong công việc giảng dạy, thế nên học sinh trong trường vô cùng yêu quý cô. Cô đã chứng tỏ chuyên môn vững vàng của mình, sức "thu hút" với học sinh qua việc đào tạo được những thế hệ học sinh, chăm ngoan và nhất là các em đều rất năng động, sáng tạo. Cô luôn nhiệt tình, tận tụy với bài giảng giúp học sinh có những tiết học hiệu quả và nền kiến thức vững chắc. Cách giảng dạy của cô vô cùng đặc biệt, cô luôn khơi dậy tinh thần, ý thức tự học, tự tìm tòi nghiên cứu. Cô như góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp cho học sinh của mình. Không những tận tụy với bài giảng mà cô còn vô cùng quan tâm đến sức khoẻ của các bạn học sinh. Chính vì thế mà cô Lưu Quyên luôn được phụ huynh tin tưởng, học sinh yêu quý. Trong công tác, cô luôn bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ năm học của ngành cũng như của trường và ứng dụng những thành quả từ những năm học trước để xây dựng cho bản thân một kế hoạch hoạt động cụ thể. Cô luôn tham mưu cùng các bộ phận chức năng, các ban ngành, đoàn thể cũng như đội ngũ giáo



viên để làm nên sự thành công trong phong trào giáo dục của nhà trường. Với các đồng nghiệp, cô Quyên luôn là một người thân thiện, cởi mở. Ấn tượng đậm nét nhất về cô trong mắt đồng nghiệp có lẽ là sự tận tình, say mê trong bất cứ công tác nào, là chất "lửa" sau vẻ ngoài chiến đét như sự nhiệt tình với công việc của cô. Làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và cũng "hết mình" trong các hoạt động phong trào, sẵn lòng trao đổi, giúp đỡ mọi người, đó là lí do khiến cô được hội đồng sư phạm nhà trường yêu mến.

Đối với em, cô giáo Lưu Lệ Quyên không chỉ là giáo viên nhiệt huyết tận tâm đầy năng lực, thẳng thắn chân tình, một người cô gần gũi yêu thương mà còn là tấm gương tiêu biểu trong ngành giáo dục và là tấm gương sáng để các cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường học tập và noi theo